



คนหัวร้อน

โธ้ย ! อากาศฤดูไหนคะเนี่ย เวลาร้อนก็ง่วงนี่แดดหรือรังสีแกมมา เพราะจนเข้าหน้า
 เกาหลังดำปิดปีเป็นลำไส้เม็ดใน เวลาฝนก็อยากสวมบท Transformer แปลงรถเป็นเรือแจว
 ลุ้นน้ำรอการระบาย แจวมาแจวจ้ำจึก น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว... แล้วก็ไหนจะฝุ่น PM
 ลอยไปลอยมา แต่ดินกลบแสบไฟล้แยกไม่มิด ก็แดงสนิทติดสนั่นกันทั่วประเทศขนาดนี้
 บลาๆๆๆ ...อ๊ะ อ๊ะ เครียดมากเดี๋ยวเป็นมนุษย์ลุง มนุษย์ปากอ่อนวัยอันควร กคจ.
 ไม่รู้ด้วยนะคะ ...ใครกำลังบ่นอยู่จะ ใจเย็นๆ ใจร่มๆ มา มา มาคะ เปิด intranet เปิด Line
 ฟังเราเล่าเรื่องดีกว่า สำหรับ ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ “น้องแสนดี” อย่าช้า อย่าชย
 แอดกันมาทางนี้เลยจ้า



เอาล่ะคะ ว่ากันด้วยเรื่องดิน ฟ้า อากาศ ธาราร ฟ้าแล้วก็อย่าเพิ่งหัวร้อนกันเลยนะคะ
 เดี่ยวจะปรากฏเหตุเหมือนตัวอย่างคดีของ กคจ. นี้า เรื่องมันมีอยู่ว่า หลวงสาวนางหนึ่ง
 ขับรถเข้ามาจอดในลานจอดรถของที่ทำการศาลากลาง ณ เวลาบ่ายจืดๆ ที่อากาศสุดแสน
 จะแสบเผา เมื่อบอกเล่าเก้าสิบเสร็จธุระ ปรากฏว่าออกรถไม่ได้จ้า เพราะมีเจ้าที่ประจำลาน
 เถีย... มีรถมาจอดขวางปิดทางออก ตามไปถามมา ทราบว่ารถที่จอดขวางเป็นรถของ
 เจ้าหน้าทีกรมฯ พอติดต่อเจรจาตัวช่วยกัน กลับได้คุยกันแบบพูดจบคบกันไม่ได้
 ฝ่ายหลวงขึ้นเสียงจะออกรถ ฝ่ายเจ้าหน้าที่แก้กั๊วด้วยการไม่สนใจ ให้รอจนกว่าจะเลิก
 งาน เลยเกิดเป็นเรื่องบานปลายอัดคลิปลเสียงสำเนียงเดือด และจบลงได้ด้วยวิธีการที่เจ้าหน้าที่
 มอบกุญแจรถของตนให้เพื่อนร่วมงานไปคอยรถออกให้ ไม่เพียงเท่านั้น เรื่องราวการจอด
 รถทับที่ ก็เกิดเป็นคดีร้องเรียนกันขึ้น เรื่องนี้แหละเรียกว่าหัวร้อนกันแบบคำโบราณว่าไว้
 ชิงก็ราฆ่าก็แรงสิ !

โดยลักษณะการกระทำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจอดรถยนต์ขวางรถยนต์ของผู้อยู่เรียนไว้
 เพราะเต็มเป็นที่จอดรถประจำของตนเอง เมื่อผู้อยู่เรียนขอให้ขยับรถออก ก็เกิดการ
 โต้เถียงกันขึ้น ประกอบกับท่าทีที่ไม่ลนรอยกันและไม่ยินยอมไปคอยรถออกให้ และไม่ได้
 ให้ความช่วยเหลือเวลาราชการเพียงไม่กี่นาที ไปคอยรถยนต์ที่จอดขวาง จะเป็นเหตุให้
 เสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง พฤติการณ์เช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจไปว่าเจ้าหน้าที่มี
 เจตนาจะกลั่นแกล้งผู้อยู่เรียนนะคะ



อย่าลืมว่า ณ เวลาราชการ ในสถานที่ราชการ เราสวมบทบาทหน้าที่แบบ
กรมศุลกากร ข้าราชการกรมศุลกากร จึงควรตระหนักถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงาน และควรปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการหรือบุคคลอื่น แม้จะมีผู้ใช้ผู้มาติดต่อ
ราชการกับกรมศุลกากร ด้วยความมีจิตบริการและให้บริการต่อประชาชน
ด้วยอัธยาศัยที่ดี การกระทำดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนข้อ 8 (2) ของ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยปฏิบัติหรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายค่ะ



ปะต๋อ่ ปะต๋อ่ ลานจอดรถอะเนอะ ไม่ใช่กะเบียดนสมรส บัญชีธนาคาร
จาม ชาม ช้อน ส้อม จะได้แยกใช้เดี่ยวเสียวโคควิก แม้จะได้ความว่าผู้ร้องเรียน
ไม่ได้มาติดต่อราชการกับกรมศุลกากร แต่มาติดต่องานในพื้นที่เดียวกันก็ตาม
ระบุของเค้าเนอะ ไม่ใช่ของเรา พื้นที่จอดรถยนต์ ถ้าไม่ใช่ของกรมฯ ก็เป็นที่ราช-
พัสดุ ถ้าไม่ใช่ที่ราชพัสดุก็เป็นที่สาธารณณะ ถ้าไม่ใช่สาธารณณะก็เป็นของแผ่นดิน
โดยทางอื่น แต่ที่แน่ ๆ ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ใดหรือใครคนใดคนหนึ่ง จึงไม่ใช่สิ่ง
เราต้องยึดติดนะคะ หน้าที่ราชการและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานต่างหากคือ
สิ่งที่ต้องรักษายิ่งชีพ

สำหรับฉบับนี้ บ๊องแสบดขอลไปจิบน้ำเย็นลอยดอกมะลิเจอน้ำยาอุทัยทิพ
รับประทานແຕງโหมหน้าปลาแห้ง ดับกระหายคลายร้อนก่อนนะคะ
กราบสวัสดีทุกคนค่ะ